



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๖๓

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเวียงสา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๑๒๘ จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) เพื่อปรับเวลาเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และได้จัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือก Best Practice การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) โดยได้ดำเนินการคัดเลือกการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ จังหวัดละ ๔ ด้าน ด้านละ ๑ ผลงาน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) แล้ว ดังนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอเวียงสาแจ้งให้เทศบาลตำบลกลางเวียง เทศบาลตำบลเวียงสา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช ฝ่ายนันทชัย)

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓ - ๕



ส่ง ส่ง เติ การปกครองท้องถิ่น จ.น่าน  
 เลขที่ ๐๘๑๖๐  
 วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑  
 เวลา...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๕

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๙๗๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ฯ ในระดับจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) เพื่อปรับเวลาเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมนำร่องดำเนินการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมนำร่องดำเนินการ จัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือก Best Practice การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) โดยขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จังหวัดละ ๔ ด้าน ด้านละ ๑ ผลงาน ประกอบด้วย ด้านที่ ๑ Head ด้านที่ ๒ Heart ด้านที่ ๓ Hand และด้านที่ ๔ Health ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) ดังกล่าว มาเพื่อขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

/สถานศึกษา ...

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับประกาศเกียรติคุณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดส่งเกียรติบัตรให้ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน

นางนิภาวัลย์ เพ็ชรผึ้ง โทร.๐๘-๑๙๒๕-๐๓๑๖